

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติรับทราบการดำเนินงานของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และให้วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นำข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตของที่ประชุมสภาสถาบัน ไปพิจารณาดำเนินการ โดยให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้สภาสถาบันทราบ นั้น

ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานของ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ นายศิวัช แสงมณี ประธานคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน และขอเสนอพิจารณาการใช้งบฉุกเฉิน โดยมีข้อสรุปดังนี้

๑. โรงเรียนกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โรงเรียนกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ยุติการยื่นสิทธิ์เข้าร่วมจำหน่ายอาหารเสริม (นมโรงเรียน) สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้จัดทำหนังสือแจ้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อคืนพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน ในความรับผิดชอบของโรงเรียนกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ให้ อ.ส.ค. บริหารจัดการต่อไป พร้อมทั้งได้จัดทำหนังสือแจ้งยุติการรับซื้อน้ำนมโค ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) น้ำนมดิบ ประจำปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ กับศูนย์รับซื้อน้ำนมโค ทั้ง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด สหกรณ์ไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด และกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน ดังนี้

๑. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตามที่สภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ยุติการดำเนินงานโรงเรียนกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบ

การดำเนินงานของโรงนมฯ ให้มีความถูกต้อง และให้จัดทำงบการเงินให้เรียบร้อย ในการนี้ โรงนมฯ ได้ยุติการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันครั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

๒. ขอเสนอพิจารณาอนุมัติให้โรงนมฯ จ้างบุคลากร โดยใช้งบประมาณของโรงนมฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากมีความจำเป็นในการจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้ค้างชำระ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี และดำเนินการธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การปิดการดำเนินงานของโรงนมฯ ครบถ้วนสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมทอง เหล่าดวงถาวร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ ซึ่งแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่ได้หยุดการผลิตนม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว ประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโรงนมฯ ได้ ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างบุคลากรให้มาดำเนินการตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์นำเสนอ

๒. ศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยศูนย์เกษตรฯ ได้มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการดำเนินงาน ในปัจจุบันศูนย์เกษตรฯ มีโครงการจัดจำหน่ายผลผลิตโครงการเครื่องจักรรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โครงการปรับปรุงโรงเรียนคัดขนาดและเก็บรวบรวมผลผลิตมะพร้าว โครงการผลิตต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์ การจัดการพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ระบบให้น้ำ/ปุ๋ย) การปลูกพืชทดแทน ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และดำเนินการวางระบบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากผู้เชี่ยวชาญ

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิ์เวชกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน ดังนี้

๑. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตามที่สภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้ศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดำเนินการต่อไป โดยให้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานและงบการเงิน นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการขออนุมัติประมาณการรายรับและรายจ่ายเงินรายได้ของศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว เนื่องจากคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ ให้จัดทำเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจน


และถูกต้อง ทำให้การดำเนินการขออนุมัติประมาณการรายรับและรายจ่ายเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

๒. ขอเสนอพิจารณาอนุมัติให้ใช้งบประมาณของศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นรีบด่วน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการไปพลางก่อนที่ประมาณการรายรับและรายจ่ายเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะได้รับการอนุมัติฯ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของโรจนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตามที่เสนอ
๒. อนุมัติให้โรจนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ใช้งบประมาณของโรจนมฯ และของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดำเนินการจ้างบุคลากร เพื่อดำเนินการชำระสะสางทรัพย์สิน หนี้สิน รวมทั้งภาระผูกพันต่าง ๆ ของโรจนมฯ ให้เรียบร้อย และให้จัดทำงบการเงินให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบ รวมทั้งดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้การปิดการดำเนินงานของโรจนมฯ ครบถ้วนสมบูรณ์
กรณีที่เกิดปัญหาและมีความจำเป็นในการใช้งบประมาณ เพื่อดำเนินการปิดการดำเนินงานของโรจนมฯ ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้โรจนมฯ ดำเนินการขออนุมัติใช้งบประมาณ กรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นรีบด่วน โดยให้ดำเนินการตามข้อ ๑๒ วรรค ๓ ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. อนุมัติให้ศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ใช้งบประมาณฉุกเฉินและมีความจำเป็นรีบด่วน ของศูนย์เกษตรฯ และของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไปพลางก่อนที่ประมาณการรายรับและรายจ่ายเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะได้รับการอนุมัติฯ โดยให้ดำเนินการตามข้อ ๑๒ วรรค ๓ ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. ให้นำเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค จังหวัดชุมพร (KBAC) และเรื่อง การดำเนินงานโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ไปรายงานที่ประชุมสภาสถาบันครั้งต่อไป

ลงชื่อ 

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสถาบัน

เลขานุการสถาบัน



สภาสถาบัน